

ปฏิบัติอย่างไร

เมื่อเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

กชพร ชิตวิมาน หน่วยพัสดุ สวป.

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปีถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการของหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน(ควรแต่งตั้งให้มากไว้ก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบพัสดุ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เริ่มทำการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปและให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ โดยตรวจสอบพัสดุเกี่ยวกับการรับจ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบจากเอกสารบัญชีวัสดุ บัญชีครุภัณฑ์ การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักฐานหรือไม่ ถ้าเป็นทะเบียนครุภัณฑ์มีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่อย่างไร ตรวจสอบหลักฐานการตรวจรับและใบส่งของหรือส่งมอบงาน หลักฐานใบเบิกวัสดุ หลักฐานการจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนตรวจสอบพัสดุดังเหลือในบัญชีหรือทะเบียนและตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลังพัสดุเปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุคงเหลือ และตรวจเช็คครุภัณฑ์กับทะเบียนว่ามีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ ตรวจสอบพัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีพัสดุดังเหลือครบถ้วนตามบัญชีและทะเบียนไม่มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่มีพัสดุใดที่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้ทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุโดยแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ถ้าหากตรวจพบแล้วปรากฏว่ามีการดำเนินการรับจ่ายพัสดุไม่ถูกต้อง แต่มีพัสดุดังเหลือหรือมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายไป หรือมีพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมแนบบัญชีรายการพัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือชำรุด สูญหายไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป และสั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำการปรับปรุงแก้ไขบัญชีหรือทะเบียนให้ถูกต้องตามจริง

ทั้งนี้ การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพัสดุ จึงเห็นว่าการดำเนินงานร่วมกันมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยราชการ